
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar þar sem þetta mun koma hart niður á þeim sem búa utan 
Reykjavíkur og sækja vinnu í bæinn. Einnig ætti sparnaður ríkisins vegna færri umferðarslysa að 
dekka kostnað við framkvæmdirnar til lengri tíma.
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